



ที่ ศธ ๐๔๐๘๐/๕๑๑๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
ถนนสมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๘๐/๓๓๓๓
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำระบบเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้โรงเรียนขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บนเว็บไซต์ <http://obec.go.th> และหากใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่หมดแล้ว โรงเรียนจะต้องขอเบิกใบเสร็จรับเงินโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ขอเรียนว่า ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวได้เบิกใช้หมดแล้ว ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากโรงเรียนมีความประสงค์จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินจะต้องเบิกผ่านเว็บไซต์ <http://obec.go.th> เมนูเว็บไซต์หน่วยงาน “ระบบเบิกจ่ายและติดตามใบเสร็จรับเงิน” เลือกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกใบเสร็จรับเงิน เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ทำหนังสือราชการขอเบิกใบเสร็จ ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS)
๒. นำหนังสือขอเบิกใบเสร็จดังกล่าว แนบไฟล์เข้าสู่ระบบการเบิกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย แล้ว

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่โรงเรียนขอเบิกในเว็บไซต์และอนุมัติการเบิกแล้วจึงจ่ายให้

กับโรงเรียนต่อไป

ซึ่งระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อควบคุม และทำให้ทราบว่าโรงเรียนใดขอเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ในราชการจำนวนเท่าใด เล่มที่ เลขที่ใด ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในระบบเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินบนเว็บไซต์ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารแทนตัวเงินที่ขอเบิกไปใช้ด้วยความรอบคอบและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้กับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเอกสารคู่มือในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.ednan1.go.th หัวข้อ “คู่มือการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน”

จึงเรียนมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วารากิต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัษฎาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๔ - ๗๗๑๗๑๓

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๒๑๑